

# BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NƯỚC VIỆT NGÀY NAY



## HỌC TRÒ TRONG TRƯỜNG ĐÁNH NHAU

Tại Việt Nam ngày nay chỉ tạm kể riêng trong năm 2021 đã xảy ra rất nhiều vụ học sinh gây gỗ, đánh nhau chỉ vì những phát ngôn trên mạng hay xích mích cá nhân mà để lại hậu quả nặng nề.

### - Nam sinh lớp 11 bị đánh vỡ sọ não:

Tháng 1: tại Trường THPT Lang Chánh (Thanh Hóa), khi vừa tan học ra tới cổng trường thì em Thanh L. bất ngờ bị Thuận cầm một cây gậy sắt vụt thẳng vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. L. phải nhập viện. Qua chụp chiếu, các bác sĩ xác định L. bị vỡ sọ não, tổn thương cơ thể tới 49%. Công an sau đó đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Thuận về hành vi "Giết người".

### - Nam sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh trường học:

Tháng 3: một đoạn clip ghi lại cảnh nam sinh T. lớp 10, Trường THPT Ngô Gia Tự (Đắk Lắk) bị 3 học sinh khác đấm đá trong nhà vệ sinh. Trước đó, T. có mâu thuẫn nhỏ với một nam sinh lớp 9 của Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm. Sau đó, nam sinh này đã nhờ một số học sinh khác vây đánh nam sinh lớp 10. Tại thời điểm đó có nhiều học

sinh xung quanh chứng kiến nhưng không ai tới can ngăn. Một số em thậm chí còn hút thuốc, cười hả hê.

**- Hai nữ sinh đánh nhau trong lớp:**

Tháng 3: trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cảnh hai nữ sinh lớp 10 của Trường THPT Phan Đăng Lưu (TP HCM) túm tóc, đánh nhau kinh hoàng ngay trong lớp học, trước sự chứng kiến của nhiều học sinh. Nguyên nhân là do cả hai đều có mâu thuẫn từ trước đó. Nhiều bạn nam chứng kiến nhưng không một ai tới can ngăn còn cổ vũ.

**- Nam sinh mang dao trong cặp đâm bạn tử vong:**

Tháng 4: N.Q.K 15 tuổi, học sinh trường THCS Hồng Hà (Hà Nội) mang theo một con dao vào trong cặp sách đến trường. K. khai rằng do trước đó đã bị D. (14 tuổi) và hai nam sinh khác đánh nên cầm con dao để phòng thân. Khi đến trường gặp D., K. cầm con dao tiến đến hỏi "Hôm qua mày đánh ai?" rồi dùng dao đâm nạn nhân. Bị đâm trúng mạn sườn bên phải, D. đổ gục xuống. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng D. đã tử vong. K. bị án 8 năm tù và bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng về tội Giết người

**- Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng vì "xưng hô thất lễ":**

Tháng 4: mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc nữ sinh Tr. lớp 8, trường THCS Quang Trung (Vũng Tàu) bị 2 nữ sinh khác đánh đập dã man. Nguyên nhân là do nữ sinh Tr. "xưng hô thất lễ" với "đàn chị".

**- Bảy thiếu niên đi xe máy đến đánh hội đồng 1 nam sinh:**

Tháng 5: Một nam sinh ở tỉnh Hòa Bình có mâu thuẫn trên mạng Facebook với một nhóm 7 thiếu niên ở Hà Nội và thách thức nhau. Nam sinh để lại địa chỉ của mình. Nhóm 7 thiếu niên đã chạy xe máy từ Hà Nội lên Hòa Bình tìm nam sinh nói trên để "rủa hận". 7 thiếu niên đã lao vào đấm đá, đánh hội đồng, khi nạn nhân ngã xuống đường, nhóm thiếu niên tiếp tục dùng mũ bảo hiểm và chân đạp, đá vào mặt, đầu nạn nhân rồi lên xe máy bỏ đi, để mặc nạn nhân bị thương nằm ở đường. Ít phút sau, người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

**- Nữ sinh bị đánh hội đồng sau lễ khai giảng:**

Tháng 9: trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại việc một nữ sinh mặc áo trắng, bị một nhóm bạn nữ đánh hội đồng. Có nhiều người chứng kiến nhưng không ai can ngăn mà còn reo hò cổ vũ. Tiếp đó, nhiều nữ sinh khác còn

xông vào đánh, dùng chân đá vào mặt khiến nạn nhân bị chảy máu. Thậm chí, nạn nhân này còn chịu nhiều đòn đánh vào 2 bên đầu, bị túm tóc và đạp vào người. Nữ sinh nạn nhân sau đó đã phải nhập viện điều trị. Vụ việc xảy ra sau buổi lễ khai giảng năm học. Nguyên nhân đánh nhau là do các nữ sinh có lời qua tiếng lại, nói xấu nhau trên mạng xã hội Facebook.

#### - 50 nữ sinh hỗn chiến:

Tháng 9: từ mâu thuẫn giữa 2 nữ sinh trong quá trình học tập, sau đó khoảng 50 nữ sinh đã hẹn nhau ra đê sông Hoàng Long (Ninh Bình) dùng dao, gậy, tuýp sắt, mũ bảo hiểm đánh nhau khiến 1 nữ sinh phải nhập viện điều trị.

#### - Nam sinh bị đánh thô bạo trước cổng trường:

Tháng 10: nguyên nhân là hai bên có mâu thuẫn trước đó nên sau khi tan trường, một nam sinh vừa ra đến cổng thì bị Khánh (SN 2002) và Hoàng (SN 2004) lao đến dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, sau đó dùng chân đá cho đến khi nam sinh này bị ngã xuống đường. Nam sinh không thể chống cự, chỉ nằm ôm đầu dưới đất nhưng vẫn liên tục bị đạp, đá, thậm chí dùng gạch đá ném thẳng vào người. Rất đông học sinh chứng kiến nhưng chỉ có một vài em vào can ngăn. Khánh và Hoàng đã bị tạm giữ về hành vi "gây rối trật tự công cộng" và đánh người gây thương tích.

#### - Nữ sinh bị đánh hội đồng tại phòng trọ:

Tháng 11: sau giờ tan học buổi sáng, T (SN 2003), học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức, Hà Tĩnh bị nhóm khoảng 4 người đưa từ cổng trường đến dãy nhà trọ. Tại đây, nhóm người này lao vào đánh T. tới tấp vào người, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, dùng chân dẫm đạp lên mặt. T. sau đó giật tóc, tát tới tấp. Nguyên nhân là do xích mích, mâu thuẫn trên mạng xã hội.

#### - Nữ sinh bị đánh ghen:

Tháng 11: nữ sinh T cùng nhóm bạn học đang gửi xe bên cạnh Trường THPT Lộc Thành để chuẩn bị tiêm vaccine phòng Covid-19. Lúc này, T bị một nhóm gồm 5 cô gái chặn lại đánh hội đồng. Nhóm này đã lao vào, dùng tay, chân, nón bảo hiểm dẫm, đá, đập liên tục vào đầu T., mặc những lời van xin. Thậm chí, một cô gái trong nhóm còn dùng chân đạp thẳng vào đầu khi T đã nằm gục mặt dưới

đất. Nữ sinh T. phải nhập viện cấp cứu do đa chấn thương. Nguyên nhân là do ghen tuông nên nhóm này đã đánh hội đồng em T. với mục đích dằn mặt.

#### **Kể tóm tắt thêm ít vụ nữa:**

- Nguyễn Văn Quang (16 tuổi, lớp 9 trường Trung học cơ sở Krông Klang, huyện Đakrông) bị Lê Hữu Quân (lớp 9) đâm tử vong trong lúc xô xát ở trong trường.
- Nam sinh lớp 6 trường THCS Lý Tự Trọng, phường Phú Hậu, TP Huế (Thừa Thiên Huế) cũng tử vong sau khi xô xát với bạn trong lớp học.
- Tại Hà Tĩnh, Thuận, lớp 12 và Minh, lớp 11 do mâu thuẫn xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co Minh cầm dao đâm Thuận gục giữa đường. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu song không qua khỏi. Minh bị bắt giữ tội Giết người.
- Đào Việt Dũng, 16 tuổi, bị đoạt mạng bằng nhiều nhát dao sau cuộc "nói chuyện" với hai người bạn cùng trang lứa.
- Bốn nghi phạm nghi nam sinh lớp 10 tán tỉnh bạn gái của họ qua mạng nên rủ nhau truy tìm, đánh tử vong.
- Nam sinh lớp 10 khi đang dạy các em thiếu nhi tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, bị nhóm thanh niên gọi ra ngoài rồi đánh tử vong.
- Trần Xuân Nhật (lớp 10) gục trước cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên Lộc Hà, sau cú đâm của bạn.
- Nguyễn Tiến Thuận, lớp 12, ở Hương Sơn, bị Phan Quang Minh, lớp 11, dùng dao đâm tử vong sau giờ tan học.
- Sáu nam sinh trường THPT An Phúc, huyện Hải Hậu, đánh nhau sau giờ học, một em lớp 11 tử vong.
- Tại Thừa Thiên Huế hai nam sinh lớp 6 và lớp 9 cũng tử vong sau khi xô xát với bạn cùng trường.

### **PHỤ HUYNH BÊNH CON VÀO TRƯỜNG ĐÁNH HỌC SINH**

- Tháng 10, tại trung tâm Giáo Dục (Đắc Lắc) có hai nữ sinh xô xát nhau nên có một phụ huynh mang dao rọc giấy vào trường để tìm đánh học sinh đã đánh con mình, nhưng may là chưa gây hậu quả. Hai nữ sinh tên V. và Đ. đều học lớp 10 và trước đó đã đánh nhau ngay trong lớp học.
- Sau giờ học khi ra về, em Đ. bị một nhóm học sinh lớp 7 trường THCS TT.Thủ Thừa đánh và còn hăm dọa sẽ đánh

tiếp. Biết sự việc, ông A. và vợ (ở Long An) là phụ huynh em Đ tức giận. Sáng 10.3, hai vợ chồng đi cùng một nhóm người tự ý kéo vào trường để “giải quyết” việc con bị bạn học cùng lớp đánh. Nhân viên bảo vệ trường can ngăn, tuy nhiên, nhóm người này bất chấp và đi thẳng xuống lớp.

Tại đây, ông A. bước vào hỏi “đứa nào đã đánh con tao”. Nói xong, ông liền kêu 2 người nữa bước vào lớp gặp em T (nữ, cùng lớp với Đ.) đánh 2 - 3 cái vào mặt học sinh này. Nghe tin, ba của T. chạy vào can ngăn, nhưng ông A. tiếp tục đánh trúng vào vùng mặt T. Trước khi rời khỏi lớp, ông A. còn vung tay tát mạnh vào mặt em T. một lần nữa. Không dừng lại, ông A. sang lớp bên cạnh tìm một học sinh tên H. vì cho rằng em này có liên quan đến vụ đánh con ông. Tại đây, ông A. “chỉ đạo” con trai là Đ. đánh H.

## **THẦY TRÒ ĐÁNH NHAU**

- Sáng ngày 15/2 tại lớp 10 trường THPT Tâm Vu (Hậu Giang) có thầy K giáo viên môn toán cũng là thầy chủ nhiệm. Trong quá trình dạy học thì lớp ồn ào, trong đó có em N nói chuyện lớn tiếng nên thầy K. nhắc nhở. Em N. chẳng những không nghe mà còn có những lời lẽ vô lễ với giáo viên. Trước thái độ vô lễ của học trò, do nóng tính, không kiềm chế được, nên thầy K. đã cầm quyển giáo trình giơ lên định gõ vào đầu nhằm dọa và nhắc nhở em N., nhưng nữ sinh này đã đỡ lại nên không trúng vào đầu. Sau đó hai bên gằng co qua lại khoảng 20 giây rồi kết thúc. Thầy K. Vẫn tiếp tục dạy lớp cho đến hết tiết thứ 5.

Sau khi vụ việc xảy ra, hội đồng kỷ luật nhà trường khiển trách thầy K. do “xử lý tình huống không đúng, ảnh hưởng đạo đức nghề nghiệp”. Còn nữ sinh N. bị cảnh cáo trước toàn trường vì có hành vi “vô lễ với giáo viên”.

- Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip khác ghi lại cảnh thầy giáo và nữ sinh đánh nhau trong lớp học. Nhiều học sinh đứng xung quanh, nhưng không ai can ngăn. Khi thầy giáo bỏ đi, nữ sinh này còn dùng một quyển sách ném theo thầy.

## **HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH GIÁO VIÊN**

Ông Đô - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Nghĩa, có tiết dạy ở lớp 3A. Do ông Đô bận đi họp nên nhờ bà Nụ, giáo viên của trường, dạy thay. Đến khoảng 16h05 cùng ngày ông Đô trở về trường thay bà Nụ tiếp tục dạy lớp 3A.

Bà Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, dùng điện thoại quay video lớp 3A trong thời điểm ông Đô đang dạy và có lời nói cho rằng ông Đô vào dạy muộn. Ông Đô yêu cầu bà Lan không quay video và rời khỏi khu vực lớp 3A để không ảnh hưởng đến việc học của học sinh, nhưng bà Lan không rời đi và tiếp tục có lời nói tương tự.

Bà Hương, giáo viên, vợ ông Đô, đang dạy ở lớp gần đó tiến đến và yêu cầu bà Lan không quay video. Nhưng bà Lan vẫn tiếp tục quay video và to tiếng gây mất trật tự lớp học. Bà Hương giằng co. Bà Lan cắn vào cánh tay phải và ngón cái bàn tay của bà Hương, ông Đô đến can ngăn và có hành vi đâm vào mặt bà Lan. Cùng lúc đó, một số giáo viên khác đến can ngăn, sự việc mới dừng lại...

Hậu quả, bà Hương bị bầm tím sưng đau cánh tay phải và ngón cái bàn tay phải. Tương tự bà Lan bị bầm tím mắt trái, sưng đau thái dương trái.

## HIỆU TRƯỞNG ĐÁNH HIỆU PHÓ

- Chuyện bi hài vừa xảy ra vào tháng 4 năm 2023 tại một trường tiểu học ở tỉnh Quảng Bình (VN): thầy hiệu trưởng Tuấn (50 tuổi) đánh thầy hiệu phó Huấn (50 tuổi) đến mức ông này phải vào bệnh viện điều trị. Sau khi cãi vã chỉ vì việc “đóng mở cổng trường” ông Tuấn lao vào đánh đấm khiến ông Huấn bị thương bầm mặt.

Báo Lao Động bình luận: “Thầy giáo đánh nhau trong trường học đã là chuyện hiếm, thầy hiệu trưởng đánh thầy hiệu phó nhập viện lại càng hy hữu. Thầy với thầy cãi nhau, xô xát, đánh nhau, không còn thể thống gì nữa. Thầy với thầy mà ‘thượng cẳng tay, hạ cẳng chân’ thì làm sao dạy học trò?” “Cả hai thầy đã làm gương xấu, ảnh hưởng đến hình ảnh của người thầy và cả ngành giáo dục.”

Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính với ông Tuấn. Hiệu trưởng Tuấn bị phạt 6,5 triệu đồng do hành vi chưa đủ cấu thành tội phạm nên không bị truy cứu trách

nhệm hình sự. Hiệu phó Huấn - người bị đánh, cũng bị phạt 400.000 đồng do gây gỗ, cãi vã to tiếng, dùng tay đánh vào nắp xe ô tô của ông Tuấn. Sau vụ việc, trong giờ chào cờ ông Tuấn cũng xin lỗi trước giáo viên, học sinh toàn trường, nhìn nhận hành vi của mình là "phi giáo dục".

- Trên đây không phải là vụ bạo lực học đường hiếm hoi giữa hai thầy giáo. Hồi tháng Chín năm 2022 báo Thanh Niên còn ghi nhận vụ một giáo viên giết đồng nghiệp. Ông HAT (40 tuổi), giáo viên thể dục ở trường trung học cơ sở Nguyễn Du, (Kiên Giang), bị đồng nghiệp đâm chết ngay tại căn tin của trường. Nghi can là giáo viên tên Giáp khai với công an rằng, trước khi sự việc xảy ra, ông T. đã rạch yếm xe SH của nghi can và còn chia bè phái, lập nhóm để cô lập ông này. Trước khi gây án, nghi cam Giáp đi ngang phòng giám thị và nghe tiếng ông T. kêu gọi tập hợp đánh mình nên dùng dao đâm hai nhát vào ngực nạn nhân.

\*\*\*

**B**ạo lực học đường là những hành vi bất chấp đạo lý, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm hoặc tác động hành vi thô bạo đến người khác. Những điều đó có thể gây nên sự tổn thương về tâm lý, tinh thần lẫn thể xác xảy ra trong môi trường học đường. Những đối tượng bị bạo lực học đường chủ yếu là học sinh và sinh viên. Ngoài những câu chuyện "bạo lực học đường" xảy ra riêng trong năm 2021 được ghi lại như kể trên và vài chuyện trong các năm sau đó, tất nhiên còn nhiều chuyện khác khắp nơi trên nước Việt mà người ta không thể ghi lại đầy đủ.

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại một hội nghị năm 2022 cho biết: trung bình trong một năm học, cả nước xảy ra gần 1.600 là số vụ học sinh đánh nhau cả trong và ngoài trường học. Trung bình cứ 5.200 học sinh lại có một vụ đánh nhau. Cứ hơn 11.000 học sinh thì có một học sinh bị buộc thôi học vì đánh nhau. Cứ khoảng chín trường thì có một trường xảy ra bạo lực học đường. Theo các thống kê nghiên cứu, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về tỷ lệ bạo lực học đường và có dấu hiệu gia tăng những năm gần đây. Bạo lực học đường ngày càng tăng hành vi nguy hiểm. Tính trung bình có 5 vụ bạo lực học đường / ngày.

Còn theo thống kê của Bộ công an, mỗi tháng có hơn 1,000 thanh thiếu niên phạm tội. Trước đây, tội phạm giết người trong độ tuổi từ 30 đến dưới 45 chiếm đa số. Hiện giờ, tội phạm thuộc độ tuổi này chỉ còn chiếm 34%, trong khi tội phạm độ tuổi 18 đến dưới 30 tăng lên, chiếm 41%! Trong số tội phạm độ tuổi 18 đến dưới 30, có đến hơn 75% các trường hợp bạo lực có đối tượng là học sinh và sinh viên. Tình trạng này đang có dấu hiệu trẻ hóa và mức độ ngày càng nghiêm trọng.

**T**ừ tháng 4 năm 1975 tới năm 2023 mới có 48 năm mà tình trạng “bạo lực học đường” tại nước Việt đã thực sự xuống dốc thê thảm! Thật đáng buồn cho một đất nước luôn tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ”! Dư luận quần chúng luôn hào hào là tất cả người dân không thể bỏ mặc! Không thể chỉ đứng bên lề của vấn đề này!

Cần sự đồng lòng, chung sức và hành động thật quyết liệt để bạo lực học đường không còn đất sống. Ngành giáo dục rất cần một cuộc cách mạng thực sự, giảm thiểu những bài giảng đầy lý thuyết thiếu thực tế; thay vào đó, cần chú trọng bồi dưỡng thêm đạo đức; lối sống tích cực, kỹ năng sống, xây dựng môi trường học thân thiện, trang bị cho học sinh ý thức bảo vệ mình và những người xung quanh, Cần tuyên truyền, vận động, đảm bảo an toàn trong các trường học.

**LS. NGÔ TĂNG GIAO**

---